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PHỤ�LỤC�NỘI�DUNG�THẢO�LUẬN�TẠI�ĐẠI�HỘI�

�

Câu�hỏi�của�Cổ�đông:�xin�hỏi�ông�Vũ�đình�Độ�tại�sao�Công�ty�VII�holding�do�ông�làm�chủ�

tịch�và�sở�hữu�65%�lại�quyết�định�mua�để�sỡ�hữu�trên�25%�cp�Tasco?�Công�ty�cổ�phần�
VII�Holding�sẽ�hỗ�trợ�Tasco�như�thế�nào�trong�hoạt�động�kinh�doanh?�

Đoàn�Chủ� tịch�trả�lời:�Rất�cảm�ơn�câu�hỏi�của�Quý�cổ�đông,�như�quý�vị�cổ�đông�đã�thấy�ở�
phần�trình�bày�vừa�rồi,�VII�Holding�là�công�ty�quản�lý�đầu�tư�và�tôi�(Vũ�Đình�Độ)�đồng�thời�là�
cổ�đông�nắm�giữ�65%�cổ�phần�của�VII�Holding�và�là�Chủ�tịch�HĐQT�của�VII�Holdings.�Với�
vai�trò�của�công�ty�quản�lý�đầu�tư,�VII�Holding�sẽ�quản�lý�khoản�đầu�tư�khác�nhau�của�cá�nhân�
tôi�cũng�như�các�cổ�đông�khác�(bao�gồm�một�số�thành�viên�HĐQT,�một�số�thành�viên�Ban�Điều�
hành�và�một�số�cổ�đông�độc�lập�bên�ngoài,�trong�đó�có�khoản�đầu�tư�của�Tasco).��

Như�nội�dung�trong�Tờ� trình�gửi�tới�Đại�hội�cổ�đông,�VII�Holding�mong�muốn�nhận�chuyển�
nhượng�lại�từ�trên�25%�cổ�phần�Tasco�và�xin�được�miễn�chào�mua�công�khai,�như�vậy�tối�thiểu�
là�25%�và�có�thể�kế�hoạch�chuyển�nhượng�của�chúng�tôi�nhiều�hơn�như�vậy�với�các�Cổ�đông�
của�Tasco�đã�có�cổ�phần�từ�đợt�hoán�đổi�trước�đây�vào�tháng�8/2023�với�SVC�holding.��

Với�cơ�cấu�cổ�đông�và�cơ�cấu�sở�hữu�của�Tasco,�theo�quan�điểm�của� tôi�thì�đây�là�sự�tiến�bộ�
trong�cơ�cấu�sở�hữu�của�Tasco.�Hiện�tại,�cơ�cấu�cổ�đông�sở�hữu�của�Tasco�về�cơ�bản�là��các�nhà�
đầu�tư�cá�nhân�chiếm�phần�nhiều.�Khi�có�một�tổ�chức�cụ�thể�liên�quan�sở�hữu�thì�đây�là�sự�tiến�
bộ�về�cơ�cấu�sở�hữu�và�cũng�là�quyết�tâm�của�chúng�tôi�trong�việc�minh�bạch�cơ�cấu�sở�hữu�đối�

với�cổ�phần�của�Tasco.�Với�cá�nhân�tôi,�tôi�nghĩ�việc�công�ty�quản�lý�đầu�tư�do�tôi�sáng�lập,�
đầu�tư�và�nhận�chuyển�nhượng�cổ�phần�của�Tasco�từ�các�cổ�đông�hoán�đổi�cổ�phần�SVC�holding�
thì�đây�là�thể�hiện�quyết�tâm�tập�trung�đầu�tư�cho�Tasco.�Tôi�nghĩ�việc�này�cũng�rất�nhất�quán�
với�việc�cá�nhân�tôi�tham�gia�HĐQT�và�là�cổ�đông�ở�các�công�ty�khác�nhau.�Như�các�anh�chị�
cũng�biết�trước�đây�tôi�làm�HĐQT�và�cũng�là�cổ�đông�lớn�nhất�của�DNP�Holding.�Tôi�cũng�

mới�phân�công� lại�nhiệm�vụ� tại�DNP�Holding.�Theo�đó,�tôi�không�làm�Chủ� tịch�HĐQT�của�
DNP�holding�nữa�mà�HĐQT�đề�cử�nhân�sự�khác�phù�hợp�với�đặc�thù�và�tình�hình�phát�triển�
của�DNP�Holding�và�cũng�phù�hợp�với�mong�muốn�của�cá�nhân�tôi�tập�trung�cho�Tasco�vì�tôi�
nghĩ�rằng�thời�gian�tới�là�rất�quan�trọng�cho�việc�phát�triển�Tasco,�là�thời�điểm�then�chốt�xây�
dựng�nền�tảng�phát�triển�bền�vững,�chuẩn�bị�cho�các�bước�chuyển�biến�có�ý�nghĩa�chiến�lược�
cho�Tasco,�cần�nắm�bắt�cơ�hội,�nhận�định�thách�thức�và�kiểm�soát�rủi�ro.�Hiện�tại�chúng�tôi�rất�
quyết�tâm,�tập�trung,�đồng�hành�và�gắn�bó�để�xây�dựng�phát�triển�Tasco�trong�thời�gian�tới.��

Câu�hỏi�của�Cổ�đông:�Công�ty�cho�biết�Kết�quả�kinh�doanh�2023�được�đóng�góp�từ�các�
mảng�hoạt�động�kinh�doanh�như�thế�nào?�Việc�hợp�nhất�SVC�Holdings�năm�ngoái�đóng�

góp�gì�trong�kết�quả�kinh�doanh?�Tương�tự�kế�hoạch�2024�được�đóng�góp�từ�những�mảng�
gì?�Tại�sao�lợi�nhuận�của�Công�ty�thấp�so�với�doanh�thu.�

Đoàn�Chủ�tịch�trả�lời:�Đầu�tiên,�chúng�tôi�xin�chia�sẻ�thông�tin�về�việc�Tasco�bắt�đầu�hợp�nhất�

với�Tasco�Auto�(tên�cũ�SVC�Holdings)�từ�tháng�9/2023,�vì�vậy,�toàn�bộ�kết�quả�kinh�doanh�và�

tài�sản�của�Tasco�Auto�đã�được�hợp�nhất�vào�BCTC�của�Tasco�vào�cuối�năm�2023.��

(1)� Chi�tiết�của�KQKD�2023�từ�từng�mảng�hoạt�động�kinh�doanh�như�sau:�

(i)� Tasco�Auto�được�hợp�nhất�từ�T9/2023,�vì�vậy�4�tháng�hoạt�động�của�mảng�ô�tô�

được�đóng�góp�vào�KQKD�2023�của�Tasco�hơn�9.700�tỷ� trên�tổng�doanh�thu�

10.982�tỷ�của�Tasco.��



(ii)� Ngoài�ra,�trong�năm�bảo�hiểm�Tasco�bắt�đầu�hoạt�động�và�mở�rộng�mạng�lưới�

chi�nhánh�nên�đóng�góp�92�tỷ�doanh�thu�từ�cuối�năm�2023.��

(iii)� Các�hoạt�động�kinh�doanh�truyền�thống�của�Tasco�như�VETC�tiếp�tục�đóng�góp�

471�tỷ�doanh�thu;�BOT�hơn�600�tỷ.�

(2)� Về�Kế�hoạch�kinh�doanh�năm�2024:�Trong�năm�2024,�toàn�bộ�hoạt�động�kinh�doanh�12�

tháng�của�ô�tô�sẽ�được�đóng�góp�vào�KQKD�của�Tasco�khoảng�23.300�tỷ;�tăng�trưởng�

của�doanh�thu�thuần�từ�bảo�hiểm�là�khoảng�300�tỷ�và�duy� trì�các�hoạt�động�cũ:�VETC�

khoảng�hơn�500�tỷ,�BOT�khoảng�650�tỷ,�sẽ�đem�lại�cho�Kế�hoạch�doanh�thu�2024�khoảng�

24.750�tỷ.�

(3)� Câu�hỏi�về�tài�sản�của�Tasco:�

Từ�cuối�2023,�toàn�bộ�tài�sản�của�Tasco�Auto,�bao�gồm�cả�tài�sản�BĐS�và�hơn�60�công�

ty�hoạt�động�trong�lĩnh�vực�dịch�vụ,�phân�phối�ô�tô�cũng�đóng�góp�vào�tài�sản�ô�tô.��

-� Đối�với�câu�hỏi�của�cổ�đông�về�tài�sản�BĐS�đầu�tư�hơn�1.342�tỷ:�chính�là�2�TTTM�

của�Savico�là�Tasco�Mall�Long�Biên�và�Đà�Nẵng,�bao�gồm�giá�trị�QSĐ�và�giá�trị�tài�

sản�xây�dựng�trên�đất�ở�2�TTTM�này.�

-� Về�tỷ�lệ�vay:�tổng�nợ�vay�2023�là�4.834�tỷ,�cuối�năm�2023�tăng�lên�8.223�tỷ�do�phần�

hợp�nhất�với�nợ�vay�của�Tasco�Auto�(khoảng�3.600�tỷ).�Do�tổng�tài�sản�công�ty�tăng�

lên�26.749�tỷ,�nên�tỷ�lệ�vay/�tổng�tài�sản�giảm�từ�42%�của�cuối�năm�2022�còn�hơn�

31%�năm�2023�-�là�tỷ�lệ�khá�an�toàn.�

(4)� Câu�hỏi�về�hàng�tồn�kho�trên�bảng�cân�đối�kế�toán:�

Theo�bảng�cân�đối�kế�toán,�hàng�tồn�kho�tăng�chủ�yếu�đến�từ�hoạt�động�kinh�doanh�ô�tô�

từ�hơn�86�đại� lý�ô�tô� trên�toàn�quốc.�Ngoài�ra,�có�1�số�tài�sản�là�chi�phí�xây�dựng�dở�

dang�của�BĐS�từ�các�dự�án�của�Savico�khoảng�650�tỷ�trong�hàng�tồn�kho.��

(5)�� Lợi�nhuận�thấp�so�với�doanh�thu:�

-� Doanh�thu�ngành�ô�tô�năm�2023�đã�đóng�góp�hơn�9.700�tỷ/�gần�11.000�tỷ�doanh�thu�

của�Tasco�sau�khi�hợp�nhất�từ�T9/2023.�Biên�lợi�nhuận�năm�2023�điều�chỉnh�giảm�

rất�nhiều�so�với�năm�2022�và�thông�lệ�thị�trường�trước�đó.�Năm�2023,�như�Báo�cáo�

của�Ban�Tổng�giám�đốc�cũng�đã�đề�cập�đến�những�khó�khăn,�thách�thức�trong�bối�

cảnh�kinh�tế�vĩ�mô�nói�chung.�Trong�bối�cảnh�đó,�ngành�ô�tô�giữ�được�hòa�vốn�hoặc�

có�lãi�thì�được�đánh�giá�là�tốt�so�với�tình�hình�hình�chung.�Công�ty�cần�thời�gian�để�

cải�thiện�yếu�tố�nội�tại�bên�trong�và�kết�hợp�với�những�cơ�hội�bên�ngoài�theo�kinh�

tế�Việt�Nam/�thế�giới�để�có�kết�quả�tốt�hơn,�nhưng�tiềm�năng�phát�triển�ngành�ô�tô�

của�thị�trường�Việt�Nam�vẫn�rất�tốt.�

-� Thực�tế�biên�lợi�nhuận�ngành�phân�phối,�bán�lẻ�ô�tô/�vốn�của�những�doanh�nghiệp�

này�thường�không�cao,�biên�lợi�nhuận�trước�thuế�nếu�được�2%/�doanh�số�được�đánh�

giá�trong�bối�cảnh�tốt,�đơn�vị�tốt.�Đây�cũng�là�thách�thức�của�Tasco�Auto�trong�thời�

gian�tới.�Vì�vậy,�HĐQT�và�Ban�TGĐ�sẽ�có�những�điều�chỉnh�chiến�lược�phù�hợp,�

hoặc�có�dự�án�để�cải�thiện�biên�lợi�nhuận�ngành�ô�tô�nói�chung.��

Câu�hỏi�của�Cổ�đông:�Kết�quả�kinh�doanh�Công�ty�TNHH�Bảo�hiểm�Tasco�năm�2023�và�
kế�hoạch�năm�2024?�



Đoàn�Chủ�tịch�trả�lời:�Công�ty�TNHH�Bảo�hiểm�Tasco�bắt�đầu�hoạt�động�từ�năm�2023�với�kết�

quả�đến�cuối�năm�vào�khoảng�92�tỷ�doanh�thu.�Kết�quả�năm�2023�không�được�nhiều,�doanh�thu�
không�đáng�kể�so�với�cả�doanh� thu�khoảng�11�nghìn� tỷ�của�cả�hệ� thống�cũng�như�kế�hoạch�
doanh�thu�năm�2024�khoảng�25�nghìn�tỷ.�

Tuy�nhiên� năm�2024,�Công�ty� tập�trung�vào�xây�dựng�nền�tảng�trong�đó�vấn�đề� con�
người,�vấn�đề�công�nghệ,�mạng�lưới�và�06�tháng�đầu�năm�chúng�tôi�cũng�đạt�được�những�tiến�
độ�nhất�định.�Đặc�biệt�trong�đó�phải�kể�tới�việc�xây�dựng�đội�ngũ�cho�đến�thời�điểm�hiện�là�21�
chi�nhánh�trên�toàn�quốc�và�kế�hoạch�đến�30/06�là�30�chi�nhánh,�để�xây�30�chi�nhánh�của�một�

Công�ty�bảo�hiểm�trong�01�năm�thì�không�hề�đơn�giản,�thường�tốc�độ�triển�khai�chi�nhánh�các�

công�ty�trước�đây�của�chúng�tôi�chậm�hơn,�tuy�nhiên�đối�với�việc�này�chúng�tôi�mạnh�mẽ�hơn�
trong�việc�triển�khai�các�chi�nhánh.��Công�ty�cũng�đang�tập�trung�đầu�tư�cho�nền�tảng�công�nghệ�
tạo�ra�sự�khác�biệt�trong�mô�hình�vận�hành�cũng�như�là�kết�nối�tất�cả�hệ�sinh�thái�của�Tasco�tạo�
lên�sự�trải�nghiệm�mới�cho�Bảo�hiểm�Tasco.�Chúng�tôi�tập�trung�xây�dựng�nền�tảng�công�nghệ�

chỉ�tập�trung�vào�mảng�xe�cơ�giới,�tập�trung�tới�mức�độ�chúng�tôi�không�làm�cái�gì�ngoài�xe�cơ�
giới�cả,�xoay�quanh�hệ� thống�xe� ô� tô�và�giao� thông�thông�minh,�mang�đến� cho�khách�hàng�

những�trải�nghiệm�tiện�dụng�và�nhanh�chóng�nhất.�

Với�kết�quả�tháng�5/2024�rất�tốt�và�kết�quả�đang�tăng�trưởng�qua�từng�tháng�rất�tốt�(vì�
Công�ty�mới�đi�vào�hoạt�động�nên�chúng�tôi�nhìn�kết�quả�theo�từng�tháng),�Công�ty�đặt�ra�mục�

tiêu�tăng�trưởng�doanh�số�đạt�100�tỷ�mỗi� tháng� từ� tháng�12/2024.�Với�doanh�số� tháng�5�mà�
công�ty�bảo�hiểm�đạt�được�và�những�nền�tảng�hạ�tầng,�nhân�sự�đã�xây�dựng�được,�chúng�tôi�có�
cơ�sở�vững�chắc�cho�mục�tiêu�lọt�top�5�riêng�về�xe�cơ�giới�từ�tháng�12/2024.�

Câu�hỏi�của�cổ�đông:�Xin�cho�biết�các�bài�học�thành�công�từ�1�số�đơn�vị�làm�ô�tô�ở�Việt�
Nam�để�Tasco�Auto�cải�thiện�lợi�nhuận�và�phát�triển�bền�vững?��

Đoàn�Chủ�tịch�trả�lời:��Dựa�trên�nền�tảng�hạ�tầng�hệ�thống�86�đại�lý�xe�ô�tô�và�14�thương�hiệu�
xe�trên�toàn�quốc,�Công�ty�có�kế�hoạch�phát�triển�dự�án�lắp�ráp�ô�tô�(CKD)�ngay�trong�năm�
2024�này�và�mục�tiêu�2025�ra�sản�phẩm.�Chủ�tịch�Tasco�Auto�ông�Phạm�Văn�Dũng�cũng�trao�
đổi�thêm�về�các�nguyên�tắc�để�đảm�bảo�dự�án�thành�công�và�quản�trị�được�các�rủi�ro�của�dự�án:�

(1)�Chọn�đối�tác�lớn,�nằm�trong�top�10�các�OEM�toàn�cầu,�có�tốc�độ�phát�triển�nhanh,�có�dải�
sản�phẩm�rộng,�đã�thành�công�trên�thị�trường�quốc�tế�đặc�biệt� là�thành�công�với�đối� tác�địa�
phương,�có�trình�độ�công�nghệ�tầm�quốc�tế;�đã�có�sản�phẩm�thành�công�tại�thị�trường�Việt�Nam�

(2)�Tasco�chỉ�tham�gia�lắp�ráp�sản�phẩm�thương�hiệu�của�đối�tác,�phù�hợp�với�năng�lực�và�lợi�
thế.�Từng�bước� tham�gia�vào�chuỗi�cung�ứng�toàn�cầu�của�đối�tác;�hỗ�trợ�đối�tác�nội�địa�hóa�
theo�lộ�trình�phù�hợp.�(3)�Về�thị�trường,�không�chỉ�hướng�tới�thị�trường�trong�nước�mà�cả�cơ�
hội�xuất�khẩu�đến�những�thị�trường�mà�Việt�Nam�có�ưu�đãi�thuế�quan�do�các�FTA�đã�ký.�

Câu�hỏi�của�Cổ�đông:�Tỷ�trọng�các�sản�phẩm�bảo�hiểm�xe�cơ�giới�của�Công�ty�như�thế�
nào?�

Đoàn�Chủ� tịch�trả� lời:�Về�Bảo�hiểm�trách�nhiệm�dân�sự�đến�tháng�gần�nhất�chiếm�khoảng�
20%,�Bảo�hiểm�vật�chất�xe�chiếm�khoảng�80%.�Như�vậy,�bảo�hiểm�Tasco�là�một�trong�những�
công�ty�có�tỷ�trọng�kết�quả�bảo�hiểm�trách�nhiệm�dân�sự�cao�hàng�đầu�thị�trường.�Vì�vậy,�có�
thể�thấy,�chúng�tôi�tiếp�cận�theo�hướng�đề�cao�bảo�hiểm�trách�nhiệm�dân�sự�đóng�vai�trò�quan�
trọng�hơn�so�với�các�công�ty�khác�về�vấn�đề�triển�khai�và�thực�hiện�kinh�doanh.�Công�ty�mong�
muốn�đầu�tư�vào�công�nghệ�để�tăng�năng�suất,�tăng�hiệu�suất,�tăng�trải�nghiệm�của�khách�hàng�
và�kết�nối�với�hệ�thống�khác.�Khách�hàng�VETC�có�thể�mua�Bảo�hiểm�trách�nhiệm�dân�sự�của�
bảo�hiểm�Tasco�qua�hệ�thống�của�VETC�để�tích�hợp�và�kết�nối�nhanh�nhất,�đưa�lại�trải�nghiệm�
khách�hàng�tốt�nhất.�



Câu�hỏi�của�cổ�đông:�Công�ty�cho�biết�quan�điểm�của�Công�ty�về�phát�triển�bền�vững,�
trước�những�thách�thức�và�biến�động�lớn�hiện�nay?��

Đoàn�Chủ�tịch�trả�lời:�Thưa�Đại�hội,�có�lẽ�là�tất�cả�chúng�ta�ngồi�đây�cũng�đều�đã�có�một�sự�
hiểu�biết�rất�rõ�về�các�thách�thức�của�Việt�Nam�cũng�như�cả�thế�giới�trong�những�năm�sắp�tới.�
Vì�vậy,�tôi�muốn�nói�về�2�điểm�rất�quan�trọng�mà�Hội�đồng�quản�trị�và�Ban�Tổng�giám�đốc�đã�
cố�gắng�triển�khai�trong�thời�gian�vừa�qua�để�đảm�bảo�tất�cả�hoạt�động�của�Tập�đoàn�mang�tính�
bền�vững�và�căn�cơ�nhất.�

-� Thứ�nhất,�phía�Tập�đoàn�đã�có�sự�rà�soát�hết�sức�chi�tiết�về�những�dự�án�và�ngành�nghề�

mà�phía�Tập�đoàn�sẽ� tập�trung�vào.�Cũng�như�Chủ� tịch�Hội�đồng�quản�trị�chia�sẻ,�một�điểm�
quan�trọng�nữa�là�rà�soát�lại�những�cái�mà�chắc�chắn�chúng�tôi�sẽ�không�làm.�Bởi�vì�làm�thường�
sẽ�rất�dễ,�các�con�số�cũng�như�danh�sách�tăng�rất�nhanh;�nhưng�mà�không�làm�đối�với�các�tổ�
chức�là�thách�thức�rất�lớn.�Và�tôi�cũng�rất�vui�mừng�để�chia�sẻ�với�Đại�hội,�phía�Tập�đoàn�đã�
rà�soát�lại�cũng�như�tái�cấu�trúc�toàn�bộ�những�hoạt�động�cũng�như�dự�án�sẽ� triển�khai�trong�
thời�gian�tới,�để�làm�sao�phục�vụ�cho�lợi�ích�cốt�lõi�của�Tập�đoàn�thay�là�vì�đi�lan�man�nhiều�
lĩnh�vực�khác�nhau.�Và�khi�mà�chúng�ta�đã�có�việc�tái�cấu�trúc�về�hoạt�động�thì�nó�đi�kèm�luôn�
với�tái�cấu�trúc�về�bộ�máy.�Bây�giờ�thay�vì�một�bộ�máy�có�nhiều�tầng�quá,�không�thể�triển�khai�

hoạt�động�nhanh�và�đưa�ra�quyết�định�tốc�độ�được�thì�hiện�nay,�việc�tái�cấu�trúc�bộ�máy�để�tinh�
gọn�và�tập�trung�nhiều�vào�hiệu�quả�và�tốc�độ,�thay�vì�chỉ�là�về�vấn�đề�có�bao�nhiêu�nhân�sự�

cao�cấp�hay�là�nhiều�tầng�lớp.��

-� Thứ�hai,�như�anh�Hà�đã�trình�bày�với�Đại�hội�trong�bản�báo�cáo.�Trong�tất�cả�các�hoạt�
động�cũng�như�dự�án�mà�phía�Tập�đoàn�sẽ�triển�khai,�chúng�tôi�luôn�luôn�chủ�động�ngay�từ�đầu�
là�tính�đến�các�cái�yếu�tố�về�phát�triển�bền�vững.�Bởi�vì�khi�đưa�được�các�yếu�tố�phát�triển�bền�

vững�vào�trong�những�quyết�định�thực�hiện�các�dự�án�cũng�như�các�hoạt�động�của�mình,�đây�
sẽ�là�một�yếu�tố�làm�cho�các�tập�đoàn�cũng�như�các�nhà�đầu�tư�nước�ngoài�khi�nhìn�vào�Tasco�
và�những�gì�mà�Tasco�định�làm,�họ�sẽ�có�một�cái�nhìn�nhận�hết�sức�tích�cực�và�nó�sẽ�giúp�cho�
Tập�đoàn�trong�tương�lai,�khi�mà�chúng�ta�tính�đến�những�hoạt�động�và�liên�doanh�với�nước�
ngoài�hoặc�là�phát�triển�ra�ngoài�Việt�Nam.�

Câu�hỏi�của�cổ�đông:�VETC�đang�phát�triển�ứng�dụng�công�nghệ�để�có�thể�gia�tăng�giá�
trị,�mở�rộng�về�cả�thị�phần.�Qua�báo�cáo,�được�ghi�nhận�Công�ty�chiếm�khoảng�70%�thị�
phần.�Vậy,�Công�ty�có�kế�hoạch,�chiến�lược�gì�để�tiếp�tục�gia�tăng�thị�phần�và�giữ�vững,�
phát�triển�đa�dạng�hơn�về�các�dịch�vụ�liên�quan?�

Đoàn�Chủ�tịch�trả�lời:��Chúng�tôi�có�mục�tiêu�duy�trì�thị�phần�70%�thu�phí�không�dừng�(ETC)�
và�chuẩn�bị�cho�triển�khai�trên�các�cao�tốc�mới,�đặc�biệt�các�cao�tốc�có�vốn�ngân�sách�Nhà�nước.�
Tỷ� lệ�cao�tốc� áp�dụng�ETC�hiện�nay�mới�khoảng�1.000�km2�trên�tổng�số� cao�tốc�hiện�hữu.�
Ngoài�ra,�VETC�cũng�đang�tiếp�tục�mở�rộng�các�giải�pháp�và�dịch�vụ�thu�phí�không�tiền�mặt�
tại�các�bãi�đỗ�ô�tô�và�xe�máy,�cảng�hàng�không,�trạm�xăng,�các�trạm�dịch�vụ�ô�tô�trên�toàn�quốc.�
Cụ�thể�VETC�đã�triển�khai�thí�điểm�thành�công�ở�bãi�đỗ�của�Phủ�Tây�Hồ�và�các�bãi�đỗ�do�nhà�

nước�quản�lý�tại�Thủ�Đô�Hà�Nội.�Công�ty�cũng�công�bố�sẽ�triển�khai�chương�trình�Khách�hàng�
thân�thiết�(Loyalty)�cho�người�dùng�dịch�vụ�VETC�ngay�trong�năm�2024.�

Câu�hỏi�của�cổ�đông:�nguyên�nhân�vì�sao�lợi�nhuận�của�Savico�giảm�năm�2023�so�với�2022�
xuống�rất�thấp?�

Đoàn�Chủ�tịch�trả�lời:�Đặc�thù�trong�năm�2023,�ngành�ô�tô�gặp�rất�nhiều�khó�khăn,�do�yếu�tố�
thị�trường,�sản�lượng�ngành�ô�tô�cũng�giảm�gần�30%.�Hệ�thống�Savico�cũng�bị�ảnh�hưởng�chung�
của�thị�trường�nhưng�cũng�cố�gắng�làm�tốt�hơn�thị�trường�với�sản�lượng�giảm�10%�so�với�cùng�
kỳ�năm�2022.�Đấy�là�nguyên�nhân�thứ�nhất�ảnh�hưởng�tới�lợi�nhuận.�



Nguyên�nhân�thứ�hai�là�trong�năm�2023�bối�cảnh�thị�trường�nhu�cầu�giảm�nên�việc�cạnh�tranh�
giữa�các�hãng�để�bán�được�hàng�rất�là�cao.�Đẩy�chi�phí�bán�hàng�và�chi�phí�marketing�tăng�cao�
hơn�20-30%�so�với�cùng�kỳ�năm�2022.��

Điểm�nữa�ảnh�hưởng�đến�lợi�nhuận�năm�2023�của�hệ�thống�đó�là�năm�2023�chi�phí�tài�chính�
cao�do�tỷ�giá�và�lãi�suất�cao.�Năm�2023�do�thị�trường�chậm�nên�hàng�tồn�kho�cao,�nên�dư�nợ�
tăng,�chi�phí�lãi�vay�tăng,�dẫn�đến�chi�phí�tài�chính�lớn�gần�3�lần�so�với�2022.�Cái�này�ảnh�hưởng�
rất�lớn�đến�lợi�nhuận�cuối�cùng�của�mảng�bán�lẻ�ô�tô.�

Câu�hỏi�của�cổ�đông:�Tasco�vừa�công�bố�trúng�thầu�phát�triển�dự�án�bất�động�sản�ở�Anh�

Dũng�Việt�Trì,�đề�nghị�Công�ty�cho�biết�rõ�thêm�về�dự�án�này.�

Đoàn�Chủ�tịch�trả�lời:�Vào�ngày�10/5/2024�vừa�qua,�UBND�tỉnh�Phú�Thọ�đã�chấp�thuận�chủ�
trương�đầu�tư�cho�Tasco�là�chủ�đầu�tư�của�dự�án�có�vị�trí�tại�phố�Anh�Dũng,�phường�Cát�Tiên,�
thành�phố�Việt�Trì,�Phú�Thọ.�Dự�án�này�chúng�tôi�đặt�tên�là�Dự�án�Anna�Mandara�Residence�
Việt�Trì.�Đây�là�dự�án�có�diện�tích�17,24�ha�và�có�diện�tích�thương�phẩm�là�30.242�m2�với�quần�
thể�biệt�thự�cao�cấp�gồm�92�căn.�Dự�án�này�là�dự�án�quần�thể�khép�kín�biệt�lập�được�thiết�kế�
bởi�WATG.�Như�Quý�vị�có�thể�cũng�biết�WATG�cũng�là�một�đơn�vị�thiết�kế�tên�tuổi�đến�từ�Mỹ�

có�79�năm�kinh�nghiệm�và�có�văn�phòng�tại�140�quốc�gia�trên�thế�giới.�Hiện�nay�dự�án�đang�
tiến�hành�những�bước�đầu�tiên�cho�thủ�tục�đầu�tư�và�dự�kiến�ghi�nhận�doanh�thu�vào�năm�2025�
và�sẽ�đi�vào�sử�dụng�năm�2027.�

Câu�hỏi�của�cổ�đông:�Các�công�ty�Thaco,�Thành�công�đã�rất�nhiều�thành�công.�Có�năm�

họ�có�lãi�hàng�nghìn�tỷ.�Lĩnh�vực�ô�tô�có�bài�học�gì�và�kế�hoạch�gì�để�nâng�cao�hiệu�quả�
ngành�ô�tô,�đặc�biệt�để�không�bị�rủi�ro�và�có�lãi�tốt�hơn?�

Như�cổ�đông�biết�nếu�chúng�ta�kinh�doanh� thuần�túy�trong�ngành�buôn�bán�ô�tô�thì�biên�lợi�

nhuận�đâu�đó�2%�doanh�thu�trước�thuế�cũng�là�tốt�rồi.�Thách�thức�đó�khiến�chúng�ta�điều�đầu�
tiên�là�phải�buôn�bán�ô�tô�rất�tốt�và�có�hiệu�quả�cao�nhất�dựa�trên�nhân�sự�tốt,�dựa�trên�ứng�dụng�
công�nghệ,�dựa�trên�lựa�chọn�danh�mục�sản�phẩm�tốt.�Ví�dụ�như�ngày�càng�phải�lựa�chọn�những�
sản�phẩm�có�biên�lợi�nhuận�cao�hơn,�từ�xe�phổ�thông�phải�chuyển�sang�xe�có�yếu�tố�premium�
hơn�để�có�cơ�hội�có�biên�lợi�nhuận�cao�hơn.�Chúng�tôi�cũng�học�được�bài�học,�câu�chuyện�thành�
công�của�Volvo,�bên�cạnh�đó�HĐQT�cũng�phải�nghĩ�tới�việc�nhìn�ra�bên�ngoài�để�phân�phối�ra�
chúng�ta�tham�gia�phân�khúc�nào�của�chuỗi�cung�ứng�ô�tô�để�có�biên�lợi�nhuận�cao�hơn.�Trong�
đó�chúng�ta�theo�đuổi�tìm�kiếm�cơ�hội�hợp�tác�với�những�Tập�đoàn�hàng�đầu�thế�giới�về�Dự�án�

CKD.�Tôi�cũng�nhấn�mạnh�với�cổ�đông�là�lắp�ráp�ô�tô�thì�cũng�rất�thành�công�trong�nhiều�năm�
trước�đây,�câu�chuyện�thành�công�của�Thaco�Trường�Hải�và�Hyundai�Thành�Công�thì�anh�chị�
cũng�biết�rồi.�Chúng�tôi�luôn�suy�nghĩ�làm�thể�nào�để�quản�trị�thách�thức�và�rủi�ro�đối�với�những�
dự�án�đầu�tư�trong�thời�gian�tới,�trong�đó�đặc�biệt�nhấn�mạnh�với�Quý�Cổ�đông�và�Anh�Dũng�
là�chúng�ta�cũng�phải�có�1�vài�nguyên�tắc�rất�cơ�bản�trong�việc�lựa�chọn�nhà�đầu�tư�trong�đó�cả�
việc�không�được�làm.�Những�dự�án�tiến�đến�thượng�nguồn�tích�hợp�theo�chiều�dọc�mô�hình�
kinh�doanh�như�vậy�thì�Tasco�cũng�phải�có�1�vài�nguyên�tắc�không�được�làm�trong�thời�gian�
tới,�chúng�tôi�chỉ�làm�phần�phù�hợp�nhất�với�điều�kiện,�chúng�tôi�lắp�ráp�CKD�cho�một�thương�
hiệu�toàn�cầu�sản�phẩm�đa�dạng�gồm�cả�phổ�thông�và�cả�xe�sang.�Chúng�tôi�không�tự�làm�ra�1�

chiếc�xe�ô�tô�mà�hợp�tác�và�tham�gia�chuỗi�cung�ứng�với�những�đối�tác�toàn�cầu,�như�vậy�rất�
quan�trọng�để�chúng�ta�có�cơ�hội�thành�công�cùng�với�họ,�đặc�biệt�là�quản�trị�những�rủi�ro�phát�
sinh�khi�mà�chúng�ta�tham�gia�ở�một�mức�độ�phù�hợp,�tận�dụng�đúng�những�điều�kiện�mà�chúng�
ta�có.�Thứ�hai�là�chúng�ta�cũng�đàm�phán�với�đối�tác�làm�sao�mà�chúng�ta�không�chỉ�khai�thác�
ở�thị�trường�Việt�Nam�và�còn�có�cơ�hội�bán�sản�phẩm�của�những�thương�hiệu�toàn�cầu�đó�được�
lắp�ráp�tại�Việt�Nam�sang�thị�trường�quốc�tế,�Asean�hoặc�những�nước�mà�chúng�ta�có�hiệp�định�
FTA,�có�ưu�đãi�về�thuế�quan.��
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